

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / มศท



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๑๑/ว๐๑๐
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๑๑/ว๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่าโดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งในบางส่วนหนึ่งได้แก่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนิติกร การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และระดับการศึกษาของผู้ขอรับการคัดเลือก จึงจำเป็นต้องนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับยังไม่ได้มีการขอข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกมีความครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอความร่วมมือในการแจ้งนิติกรที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ และหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป จัดทำใบสมัครเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและ

/ หลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป จัดทำใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ จัดส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัสชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๙๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๙๑

รายละเอียด ระดับปฏิบัติการ

<http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/lawyerCourse/reg11.pdf>

รายละเอียด ระดับชำนาญการขึ้นไป

<http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/lawyerCourse/reg16.pdf>